

### ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

การขอทราบประวัติการทำงานของคุณคนอื่นว่าดำรงตำแหน่งอะไร ระยะเวลาเท่าไร จะขอได้หรือไม่ มาดูกันค่ะ

นาย ก ขอข้อมูลข่าวสารจากกรม A จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ (๑) ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง... ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนนาย ข มาดำรงตำแหน่ง (๒) ประวัติการย้ายจนเกษียณอายุราชการ ของนาย ข เคยย้ายหรือไม่เคยย้ายออกจากกรม A หรือไม่ เมื่อไหร่ ย้ายกลับมาเมื่อไหร่ (๓) ประวัติของนาย ค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไร ซึ่งกรม A แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคล จะเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลมิได้ นาย ก จึงอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นาย ก ยื่นขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบคำร้อง ในสำนวนของศาลหมายเลขคดีแดงว่า ผู้ดำรงตำแหน่ง... ชื่ออะไร ก่อนนาย ข มารับตำแหน่ง เคยย้ายออก และกลับมาหรือไม่ เมื่อไหร่ และนาย ค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไรนั้น มีลักษณะเป็นการสอบถามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่กรม A เพื่อต้องการคำตอบไปดำเนินการประกอบคำร้อง ในสำนวนคดี ไม่ใช่การขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่อย่างใด จึงไม่มีประเด็นข้อวินิจฉัยหากนาย ก มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารอื่นใด ของราชการ ขอให้ระบุคำขอให้ชัดเจนว่า ต้องการข้อมูลข่าวสารรายการใด ประเภทใด เพื่อหน่วยงาน ที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารจะได้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้องต่อไป จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์เรื่องนี้ไว้พิจารณาและจำหน่ายเรื่องนี้ออกจาก สารบบอุทธรณ์

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ ([www.oic.go.th](http://www.oic.go.th))

คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย (ที่ สค ๑๘/๒๕๖๖) นางสาววิชา อ่อนละมุน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”